

Bài: Tôi có phải ghi nhớ hết tất cả các đoạn mã HTML và CSS để trở thành 1 nhà phát triển web không?

Xem bài học trên website để ủng hộ Kteam: [Tôi có phải ghi nhớ hết tất cả các đoạn mã HTML và CSS để trở thành 1 nhà phát triển web không?](#)

Mọi vấn đề về lỗi website làm ảnh hưởng đến bạn hoặc thắc mắc, mong muốn khóa học mới, nhằm hỗ trợ cải thiện Website. Các bạn vui lòng phản hồi đến Fanpage [How Kteam](#) nhé!

Dẫn Nhập

Hi mọi người! Đây là bài dịch trong chuỗi bài **NHỮNG BÀI VIẾT HỮU ÍCH TỪ QUORA** của website [Howkteam.com](#) & các **Kter** tâm huyết, Mong muốn mang lại thêm nhiều kiến thức hữu ích từ các nguồn kiến thức nước ngoài đến với cộng đồng. Hy vọng các bạn sẽ thích những kiến thức được đề cập trong các bài dịch hữu ích này! Cảm ơn các bạn!

Bạn có thể tham gia đóng góp bài dịch bằng cách đăng ký cùng Kteam qua: Fanpage [How Kteam](#)

Câu hỏi

Tôi có phải ghi nhớ hết tất cả các đoạn mã HTML và CSS để trở thành 1 nhà phát triển web không?

Thảo luận

Trả lời được cập nhật vào ngày 10 tháng 6 năm 2018 bởi: Shane Hussain Naqvi, Hơn 15 năm kinh nghiệm về thiết kế giao diện trực quan (**giao diện dễ dùng dễ hiểu**) và thiết kế..



Nếu tôi nghĩ về điều này trước khi bắt đầu, tôi sẽ không bắt đầu làm việc đó, kể cả bây giờ, sau 18 năm.

Tôi đã viết **html/css** từ năm 2000, và cho đến bây giờ, tôi không thể tuyên bố rằng tôi biết tất cả các đoạn mã **HTML** và **CSS**. Tôi không nghĩ ai có thể làm được. Hoặc bất kỳ ai đó cần đến nó, một cách chân thành.

Điều mà bạn cần biết, đó là những thứ cơ bản nhất. Cách **'tags'**, **'css'** hoạt động, một vài **'tags'** cơ bản và kiểu thiết kế của nó, cũng như những thứ còn lại mà bạn có thể tham khảo ở các nguồn khác trên Internet như [W3Schools](#). Đồng thời khi bạn bắt đầu phát triển, bạn thậm chí sẽ quen với hầu hết các đoạn mã bạn dùng thường xuyên và viết nó ra từ trong tâm trí. Phần còn lại, chỉ cần biết các khả năng có thể xảy ra và khi nào bạn bị 'tắc', bạn luôn có thể tham khảo Internet để gỡ đúng cú pháp.

Ngoài ra, tôi sẽ khuyên bạn làm quen với các công cụ phát triển khác mà đi kèm với Chrome và thử dùng tính năng **'inspect element'**/(phân tích

thuộc tính) trên các trang web khác nhau để xem cách họ làm một thứ gì đó. Đây là một cách làm tốt để học những thủ thuật mới cho cả **HTML** và **CSS**.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào khác, hãy thoải mái liên lạc với tôi.

Chỉnh sửa: Hơn 8k lượt xem ư? Chà

Chỉnh sửa: 13k lượt xem. Ái chà chà.

Người dịch: Tại thời điểm dịch (hơn 10 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2019), câu trả lời này đã có hơn 19,2k lượt xem.

Kết luận

Bài dịch có thể vẫn chưa phải là bản dịch sát nhất, hay hoàn chỉnh nhất. Vì vậy, nếu bạn có hứng thú với bài này, bạn có thể tiếp tục dịch các phần trả lời tiếp theo và đóng góp thêm bản dịch chất lượng đến cộng đồng qua phần comment nhé! Cảm ơn các bạn!

Nguồn: <https://www.quora.com/Do-I-have-to-memorize-all-the-codes-of-HTML-and-CSS-to-become-a-web-developer/answer/Shane-Hussain-Naqvi?ch=10&share=670e8067&srid=38DHH>